

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 11

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
1	นางสาวกมลรัตน์ คำนวน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2	นางสาวกิ่งแก้ว กาวารี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู
3	นางสาวกิตติยา ขำคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สุพรรณบุรี
4	นางสาวกุลธิดา เรืองกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปัตตานี
5	นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี
6	นางสาวจุฑามณี บัวแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นนทบุรี
7	นางสาวชิตชนก ชูศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สุพรรณบุรี
8	นางสาวชื่นใจ ทองด้วง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปัตตานี
9	นางโชติมา ตันต์ศรีสกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ
10	นายรัฐกร เกาทอง	นิติกรปฏิบัติการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11	นางสาวณัฐนันท์ บุญทล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ระยอง
12	นางสาวณัฐจิรา พรหมสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ
13	นางสาวณัฐธิดา เล่ห์ทกล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู
14	นางสาวณัฐจิรา ต่านกระโทก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครปฐม
15	นายธนากร เทพวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อ่างทอง
16	นางสาวธัญญาลักษณ์ เนียมอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา
17	นางสาวฉันทมัย เทียมตระกูล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรดิตถ์
18	นางสาวนภัทร พุทธิจักรกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชุมพร
19	นางสาวนิตยา วอดทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี
20	นางสาวนิสรินน์ จีระเกษมการณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชุมพร
21	นางสาวเนตรนภา ชันธุ์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี
22	นางสาวบุษยานุช ผอมกลัด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครพนม
23	นางเบญจวรรณ พรหมเล็ก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ตรัง
24	นางสาวปฐมมาภรณ์ ประสมทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
25	นายปริญญา บุญเลิศล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ราชบุรี
26	นางสาวปวีณา กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27	นางสาวปสุดา พรหมพิน	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู
28	นางสาวปติมาศ ผกามาศ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครสวรรค์
29	นางสาวปิ่นฤทัย สีใส	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
30	นางสาวปิยวรรณ ธรรมานวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เลย
31	นางเปรมจิต ปัญญาใหญ่	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ระยอง
32	นางสาวพรภิมล เบียงสวาท	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เพชรบุรี
33	นางสาวพัชรี มงคลสาร	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 11

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
34	นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อ่างทอง
35	นางสาวเพียงขวัญ หนูวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ระนอง
36	นางสาวภนิดา จงสกุลศิริ	นิติกรปฏิบัติการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
37	นางสาวภัครดา การะยศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
38	นายมนตา มณีจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดระนอง
39	นายยุทธนา ศิริจันท	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.หนองคาย
40	นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครพนม
41	นางสาวรัชพร แจ้การ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ตาก
42	นางสาวรุ่งตะวัน นันทะยานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ระนอง
43	นางสาวรุ่งทิwa โฉมโชค	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.กำแพงเพชร
44	นางสาวรุ่งนภา พงษ์สระพัง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เลย
45	นางสาวลลิตา อารีมิตร	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สุพรรณบุรี
46	นางสาววรรณภา โมทาร์ตัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครสวรรค์
47	นางสาวรัชชญา พิมพ์ลำพา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.พิจิตร
48	นางวันดี ศิลปปัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นราธิวาส
49	นางสาววิภาพร ไชยกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน
50	นางสาวศรินยา อุทัยชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
51	นางสาวศรีสุดา นาคราช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน
52	นางสาวศศิธร เกตุทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สุโขทัย
53	นางศาดพร ศรีกันชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครนายก
54	นายศิวา วิเศษสุรอรอด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
55	นางสาวสุจารินี สอนองพระคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี
56	นางสาวสุธีรา วงศ์เรือ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน
57	นายสุริยา อุ่นวงษ์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
58	นางสาวสุวลักษณ์ ชันธิ์ปรีक्षा	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
59	นายเสน่ห์ คำดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
60	นางสาวเสาวนีย์ บินตำมะหง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นราธิวาส
61	นางสาวเสาวภา คงนคร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
62	นางสาวอรอนงค์ หอมขุนทด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ลพบุรี
63	นางสาวอริยธาดา เทวิน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
64	นางสาวอัมพิกา ดุลนิมิตร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
65	นางสาวอุสุสนา ยี่สมัน	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปัตตานี